

Số: 0604 /2023/BC-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, nền kinh tế nói chung và ngành giáo dục nói riêng đang dần hồi phục với sự tăng trưởng và nhu cầu rèn luyện kỹ năng cho trẻ sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid đến hầu hết các hoạt động của nền kinh tế, khiến hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giáo dục gặp rất nhiều khó khăn.

Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM nói riêng và trải nghiệm giáo dục nói chung là xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai. Tại các nước như Mỹ, Châu Âu hoặc nước Châu Á phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, mô hình học tập kiến thức truyền thống trong lớp học dần được thay thế bằng mô hình học tập trải nghiệm với các hoạt động thực tế, hướng tới vận động và thực hành, áp dụng thực tế các kiến thức vào các dự án khoa học và kỹ năng sống, kỹ năng thế kỷ 21 của học sinh được đưa lên hàng đầu trong mục tiêu đào tạo cho học sinh.

Tại Việt Nam, chương trình học và nền tảng của học sinh vẫn đang tồn tại nhiều bất cập khi học sinh học quá nhiều kiến thức và nặng về lý thuyết. Thời gian cho các hoạt động trải nghiệm thực tế để vận dụng các kiến thức để thực hành rất ít. Học sinh còn thiếu nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, khả năng hoà nhập, tư duy làm chủ, ... Vì vậy, trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã định hướng lại khung chương trình giáo dục cho học sinh, triển khai về hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học và triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục Trung học. Theo đó, chương trình giáo dục trải nghiệm với học sinh Tiểu học, chương trình giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp với học sinh THCS được đưa vào chương trình học chính khoá của học sinh với số tiết học tương đương với các môn Văn, Toán, Tiếng Anh. Do đó, hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM được học sinh các trường và phụ huynh rất quan tâm.

Trong năm 2022, nhận thức được những khó khăn, thuận lợi và biến động của nền kinh tế, HĐQT Công ty đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, nhằm bàn bạc thảo luận để quyết định nhiều vấn đề

quan trọng liên quan đến tổ chức quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng minh bạch, an toàn và hiệu quả.
- Hoạt động kinh doanh chính như triển khai các chương trình giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM, chương trình IsmartKids, chương trình X Leader English, chương trình trại hè Cara,...
- Hoàn thiện nhiều quy định, quy trình quản lý rủi ro trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty. Từng bước kiện toàn bộ máy hoạt động đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của cơ quan quản lý cũng như đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình OGSM và tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ của Công ty bài bản và đúng quy định.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 đã đạt mục tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã đề ra, cụ thể :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	28.750.000.000	29.812.631.077	103,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	5.048.941.169	157,78%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.560.000.000	4.038.452.934	157,75%

II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGD:

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho TGD điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, thực hiện các quyết định của HĐQT, ĐHCĐ phù hợp với quy định của pháp luật. TGD có trách nhiệm báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ theo quý, 06 tháng, báo cáo khi TGD thấy cần thiết phải có quyết định từ HĐQT hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, để từ đó HĐQT đánh giá và có định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

Dựa trên điều kiện hiện tại của nền kinh tế Việt Nam nói chung, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động quản trị Công ty trong năm 2023 như sau:

- HĐQT Công ty thống nhất đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)	% tăng giảm so kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	48.500.000.000	169%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000	297%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.600.000.000	297%



- Tiếp tục chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu **phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả** ;
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các mặt hoạt động của Công ty ;
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhằm nâng tính cạnh tranh và gia tăng doanh thu cho Công ty;
- Tiếp tục duy trì công tác quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm soát đối với tất cả các mặt hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Điều hành bám sát các định hướng, kế hoạch của ĐHCĐ, HĐQT.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

